



ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ภายใต้อุดมการณ์ประจำชาติ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ดังนี้

๑. **พอเพียง** มีความพอประมาณ พอควร พออยู่ มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ รอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. **วินัย** มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

๓. **สุจริต** ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่สนับสนุน และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม มีธรรมาภิบาลด้วยการพูดการกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

๔. **จิตอาสา** ให้เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรักความสามัคคี ทำความดี เพื่อความดีเอื้ออาทรต่อคน / สังคม โดยมีหวังได้ผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้คนจนเป็นนิสัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี